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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 9/2566-1 

วันอังคารท่ี 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ  

 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ 

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์  
3. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

4. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

5. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

6. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 
7. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

8. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

9. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

10. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

11. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

12. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

13. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

14. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

15. คุณมุกดา โจวตระกูล 

16. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

17. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  

18. คุณบุญล้อม สิบหม่ืนเป��ยม 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

2. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

3. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ 

4. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

5. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล 

6. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

7. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์ 

8. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต  
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9. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

10. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

11. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

12. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด 

3. คุณณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด 

4. คุณรสสุคนธ์ แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

5. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ บริษัทฟอร์คัส จำกัด 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ทางสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเอกสารมาประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก ซ่ึงประธานจะ

มอบเอกสารไว้ให้ท่ีฝ่ายเลขาเพ่ือประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกสมาคมต่อไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 8/2565 วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 256  

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 แผนการดำเนนิงานการเก็บค่าบำรุงสมาชิกในป� 2566 (โดยฝ่ายเลขา)   

 คุณศิวาพรรายงานว่าขณะนี้ฝ่ายเลขาได้ส่งออกใบแจ้งหนี้ตัวจริงแก่สมาชิกท้ัง 196 บริษัทเป�นท่ีเรียบร้อย

แล้วตั้งแต่เม่ืออาทิตย์ท่ีผ่านมา ซ่ึงคาดการณ์ว่าสมาชิกจะได้รับครบถ้วนท้ังหมดภายในวันท่ี 13 มกราคม 2565 ท้ังนี้

หากได้แจ้งสมาชิกทางอีเมลเช่นกันว่าหากสมาชิกท่านใดไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ให้แจ้งมาทางอีเมลสมาคมเพ่ือจะได้จัดส่ง

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ พร้อมกันนี้จะได้เป�นการเช็คฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมว่ายังคงถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซ่ึง

ตัวเลขการจัดเก็บค่าสมาชิกท่ีได้จะมารายงานในการประชุมกรรมการครั้งถัดไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.2 ความคืบหน้าการสัมมนาหัวข้อ “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์

เพ่ือความย่ังยืน” (โดยคุณนาคาญ์)  

 คุณนาคาญ์และทีมงานได้แจ้งแก่ท่ีประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมทีมงานย่อยแล้วสรุปว่าวันสัมมนาใน

หัวข้อนี้จะเลื่อนมาเป�นวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และจะจัดพร้อมกับการประชุมสามัญของกลุ่มเครื่องสำอาง

สภาอุตสาหกรรม ท้ังนี้ทีมงานได้มีการปรับข้อความประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากข้ึน และมีการปรับ 

infographic ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้จะเริ่มประชาสัมพันธ์สมัครรอบ 2 ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป�นต้นไปและจะป�ดการ

ลงทะเบียนในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทีมงานดำเนินการประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนต่อไป 

 

3.3 การเตรียมการสวัสดีป�ใหม่ ประจำป� 2566 (โดยฝ่ายเลขา)  

คุณศิวาพร ตัวแทนทีมเลขาได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2566 ท่ีผ่านมา ทางกรรมการ

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นำโดยนายกสมาคม คุณเกศมณี เลิศกิจจา ได้เข้าพบกรมและกระทรวงต่างๆ เพ่ือ

สวัสดีป�ใหม่ 2566 ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) เข้าพบอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยทางสมาคมฯ ได้เข้าไปขอบคุณ

ท่ีทางกรม ได้ช่วยเหลือธุรกิจแป้งฝุ่นของประเทศไทยท่ีมีการส่งออกไปกัมพูชาตอนเป�นข่าวได้อย่าง

รวดเร็ว ทำให้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่มากนัก และได้ฝากท่านอธิบดีให้ช่วยผลักดันธุรกิจเครื่องสำอางในป�

นี้ดังนี้  

a. ประสานแก้ไขป�ญหาเรื่อง ระยะผ่อนผันในการปรับแก้ไข้ฉลากเครื่องสำอางในประเทศกัมพูชา 

ให้สามารถทำได้ในระยะเวลา 2 ป� 

b. ร่วมจัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศในทุกๆป� เช่น งาน Cosmoprof ท่ีประสบความสำเร็จไป

ได้ด้วยดีในป�ท่ีผ่านมา 

c. จัดงานให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจในเรื่องของ CBAM ในประเทศกลุ่มยุโรป และขอให้ทางกรมฯ 

ช่วยประสานหา Certified body ในเรื่องดังกล่าวท่ีอยู่ภายในประเทศไทย ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุน

การส่งออกสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มยุโรป 

2) เข้าพบเลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้อำนวยการต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย

ได้เข้าไปพูดคุยในหลากหลายประเด็น ท้ังในเรื่องประเด็นชื่อของเวชสำอางสมุนไพร ซ่ึงอาจทำให้เกิด

ความสับสนได้เพราะประเทศไทยไม่มีกฎหมายเก่ียวข้องกับเวชสำอาง ทางสมาคมฯ จึงขอนำเสนอคำ

ใหม่เป�น เวชสมุนไพร ซ่ึงทางกลุ่มกฎหมายแจ้งว่าให้ทำหนังสือเข้ามา และได้มีการพูดคุยประเด็นเรื่อง

การขยายขอบเขตความรับผิดชอบไปถึงผู้ติดตั้งสถานี refill ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้น 

3) เข้าพบอธิบดี และผู้อำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้เข้าไปพูดคุยในเรื่องการยกระดับ

สมุนไพรท่ีโดดเด่นในแง่สรรพคุณท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซ่ึงในขณะนี้ทางกรมฯ ได้

ส่งเสริมการใช้หม่อนและมะหาดอยู่แต่ก็ชี้แจงว่าหากสมาคมฯ มีตัวไหนท่ีสนใจก็สามารถนำมาเสนอทาง

กรมได้ 
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ในการนี้ประธานได้ขอบคุณทีมงานท่ีได้ช่วยกันนัดหมายและทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้

เตรียมนัดกับทางคณะกรรมการกลางอิสลามและกรมสรรพสามิตต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้  

1) ฝ่ายเลขาส่งจดหมายไปยังกลุ่มกฎหมาย อย. เพ่ือนำเสนอชื่อ เวชสมุนไพรแทนเวชสำอางสมุนไพรต่อไป 

2) มอบหมายให้คุณชนะชัย ประสานงานติดต่อกับคณะกรรมการอิสลาม 

3) มอบหมายให้คุณรัตนาภรณ์ ประสานงานติดต่อกับกรมสรรพสามิต 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล) 

 คุณพรรษชลรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 4.2 รับรองสมาชิกใหม่ (โดยฝ่ายเลขา)  

 ตัวแทนฝ่ายเลขาได้แจ้งว่ามี 2 บริษัทท่ีได้สมัครเข้าเป�นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ อันได้แก่ 1) บริษัทฝาจีบ 

จำกัด (มหาชน) เป�นผู้ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงได้แนบเอกสารมาครบถ้วน ดังเอกสารแนบ 2 ยกเว้นใบรับจดแจ้ง

Nov-65 1มกราคม-30 พฤศจิกายน 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 0.00 354,465.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 13,500.00 109,000.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 25,000.00 45,000.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 1,500.59

รวมรายรับ 38,500.00              509,965.59                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          56,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          1,548.00                                         

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,089.18                14,265.32                                      

ค่าไฟฟ้า 49.39                      2,481.96                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 -                          30,996.00                                      

ค่าใชจ้า่ยอื�น 19,835.35              260,176.99                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 20,973.92 365,468.27 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 17,526.08 144,497.32 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 ธนัวาคม 2565 144,497.32 

-                          142,202.95                                    

ผูร้ับรอง                            ผูต้รวจสอบ

(..........................................................................) (...................................................................)

เหรัญญิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื�องสําอาง            ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2565
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เครื่องสำอาง ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่มีเพราะขายแต่เพียงบรรจุภัณฑ์ และอีกบริษัท 2) บริษัท เลกกาซ่ี คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด เป�นผู้ผลิตเครื่องสำอาง ซ่ึงมีขาดเอกสารหลายชนิด ดังเอกสารแนบ 3 เนื่องจากยังเป�นบริษัทเป�ดใหม่ และรู้จัก

สมาคมจากการเดินผ่านหน้าสำนักงาน จึงขอให้กรรมการพิจารณาการสมัครเป�นสมาชิกของบริษัทท้ังสอง 

 มติท่ีประชุม รับรองการเป�นสมาชิกของบริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และให้ฝ่ายเลขาส่งใบแจ้งหนี้เก็บ

ค่าสมาชิกต่อไป ส่วนกรณีของบริษัทเลกกาซ่ี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ส่งเอกสารเข้ามาให้

ครบถ้วนก่อนแล้วจะพิจารณาอีกครั้ง 

 

 4.3 ค่าบริการทางบัญชีและภาษีในป� 2566 (โดยคุณพรรษชล)  

 คุณพรรษชล ได้แจ้งว่าทางบริษัท เอ็มบีเอมจี คอร์ปอเรท โซลูชั่น จำกัด ท่ีดูแลงบบัญชีของสมาคมผู้ผลิต

เครื่องสำอางไทย ได้นำส่งไปเสนอราคาในการดูแลบัญชีของสมาคมประจำป� 2566 ดังเอกสารแนบ 4 ซ่ึงมีการปรับ

ค่าดูแลบัญชีจากของป� 2565 จากเดิมราคา 3,250 บาท มาเป�นเดือนละ 3,500 บาท จึงขอให้กรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดังกล่าวและให้ฝ่ายเลขารวมถึงเหรัญญิกประสานงานต่อไป 

 

 4.4 การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำป� 2566  

 ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ส่งหนังสือเชิญให้สมาคมฯ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการ

กุศล ประจำป� 2566 ดังเอกสารแนบ 5 จึงขอให้กรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบจำนวน 30,000 บาท เพ่ือสนับสนุนงานดังกล่าว พร้อมให้ฝ่ายเลขา

และเหรัญญิกประสานงานต่อไป 

 

4.5 การเตรียมงานประชุมสามัญสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (โดยฝ่ายเลขา) 

 คุณศิวาพร ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในทุกๆป�ทางสมาคมจะต้องมีการจัดประชุมสามัญประจำป�แก่สมาชิก

ไม่เกินเดือนพฤษภาคมของทุกๆป� ซ่ึงในป�นี้กรรมการของสมาคมจะครบวาระ และจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ จึงขอให้

กรรมการ 1) เลือกวันท่ีจัดการประชุมสามัญประจำป� 2) มีมติเลือกว่าจะจัดงานแบบออฟไลน์ ออนไลน์ หรือไฮบริด 

3) เลือกหัวข้อท่ีจะจัดสัมมนาแก่สมาชิกในวันประชุมสามัญ และ 4) ระบุชื่อกรรมการท่ีเป�นหัวหน้างานในการจัดงาน

ดังกล่าว ท้ังนี้เพ่ือให้ทีมงานสามารถเตรียมงานในข้ันตอนต่อไปได้ 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมีมติดังต่อไปนี้ 

1) กำหนดวันประชุมสามัญประจำป�ของสมาคมเป�นว ันที ่ 25 เมษายน 2566 โดยให้ควบการประชุม

ประจำเดือนของสมาคมในวันเดียวกัน และให้ยกเลิกการประชุมในวันที่ 11 เมษายน และ 9 พฤษภาคม 

2566 เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 

2) ท่ีประชุมมีมติให้จัดงานเป�นแบบออฟไลน์ (Onsite) โดยให้คุณวัชราพรเป�นผู้หาสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

3) ท่ีประชุมมีมติให้จัดสัมมนาร่วมกับการประชุมสามัญประจำป�เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก โดยหัวข้อ

ท่ีควรมีการจัดสัมมนาได้แก่ การอัพเดทกฎหมายใหม่ประจำป� โดยทีมวิชาการ เรื่องกัญชงกัญชา โดยคุณจีร

พันธ์ และเรื่องการค้าขายออนไลน์ โดยคุณนาคาญ์ 

4) มอบหมายหัวหน้างานในการจัดงานดังกล่าวเป�นคุณชนะชัย  
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ท้ังนี้ทีมงานจะดำเนินงานต่อไปแล้วนำมารายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งหน้า 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ไม่มี 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1  กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย 10/2566-2  ในวันพุธท่ี 15 

กุมภาพันธ์ 2566 


